

# NGƯỜI HÙNG BÍ ẨN TRONG BÓNG TỐI



Bất cứ ai khi đến tòa nhà văn phòng CAG tại Lô CN4 – 2.1, KCN Thạch Thất, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội cũng sẽ ấn tượng với không gian sạch sẽ, gọn gàng tại đây. Từng ô cửa kính, từng góc nhỏ nhất được vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày. Đằng sau đó là sự chăm chỉ, tận tụy của một người phụ nữ hiền hậu với cái tên sáng – Nguyễn Thị Minh, cô tạp vụ văn phòng đã có hơn 10 năm gắn bó cùng CAG.

[www.cag.vn](http://www.cag.vn)

## Những công việc nhỏ bé với trách nhiệm lớn lao

Bắt đầu làm việc tại CAG từ năm 2013, cô Minh đã giữ vai trò giữ gìn vệ sinh không gian làm việc của văn phòng trụ sở chính 11 năm. Trong suốt thời gian đó, cô luôn là người đầu tiên xuất hiện vào buổi sáng bật điện và vệ sinh sảnh lớn sẵn sàng chào đón nhân sự của CAG đến làm việc. Hình ảnh tươi tắn, hiền dịu của cô đã đi vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ nhân sự tại công ty.

Bạn có thể gặp cô Minh ở bất cứ đâu trong văn phòng CAG từ sảnh lớn, văn phòng làm việc của các phòng ban, phòng họp, hội trường,...



Người phụ nữ đơn hậu này là người “điều phối” hàng loạt những công việc không tên như lau kính, lau sàn, dọn dẹp, sắp xếp phòng họp hay thậm chí là chuẩn bị nước uống cho các nhân viên. Cô sẵn sàng là người đứng trong bóng tối giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn giúp các nhân viên khác tập trung 100% năng lượng vào công việc chính của họ mà không cần lo lắng đến những chi tiết nhỏ.



## Tỏa sáng trong chính câu chuyện của cuộc đời mình

Không rục rỡ và thu hút như các nhân sự khác song cô Minh luôn tỏa sáng trong chính công việc và câu chuyện của mình. Với hàng trăm, hàng ngàn công việc nhỏ nhất luôn được cô sắp xếp thực hiện hoàn hảo. Tại CAG cô là người chăm lo và duy trì sự hoàn hảo của không gian làm việc lành mạnh và an toàn. Ở nhà, cô Minh là người vợ, người mẹ hiền hậu đảm đang của 2 cậu con trai. Người phụ nữ luôn giữ vai trò hậu phương này góp phần không nhỏ tạo nên nền tảng vững chắc thúc đẩy sự phát triển của cả một tập thể và gia đình của mình.

Hiện tại, đồng hành cùng cô tại CAG còn có con trai thứ 2 của cô đang làm công nhân tại nhà máy CAG 2. Đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng rất lớn thúc đẩy tinh thần làm việc của 2 thành viên đặc biệt này tại CAG. Cuối cùng cô Minh có chia sẻ: "Cô cảm ơn CAG rất nhiều vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho những lao động địa phương như cô đến và làm việc. Đồng thời không ngừng đổi mới và trang bị cho nhân viên những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình".

Khi được hỏi cô có bao giờ nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày như này không? Cô Minh chia sẻ "Làm việc tại văn phòng CAG ngay từ những ngày đầu mới đi vào hoạt động với nhiều công việc bộn bề còn dang dở hậu thi công đến nay, cô đã từng gặp không ít khó khăn và có ý định dừng lại. Tuy nhiên, cô may mắn đã nhận được sự quan tâm động viên của mọi người trong công ty. Từ đó nhanh chóng lấy lại nhiệt huyết và gắn bó với công việc. Giờ đây, văn phòng CAG như ngôi nhà thứ 2 của cô, cô coi những công việc dọn dẹp, vệ sinh không gian làm việc này là một phần không thể thiếu".

Sự kiên trì và chăm chỉ của cô nhận được sự công nhận của toàn bộ nhân sự CAG đã và đang làm việc tại đây. Chị Minh, cô Minh hay thậm chí là mẹ Minh, má Minh,...là cách mà những đồng nghiệp giao tiếp với cô mỗi ngày. Đây như một cách thể hiện sự trân trọng cho những công việc thầm lặng của cô, hơn tất cả những lời nói yêu thương ngọt ngào đó là sự yêu thương theo một cách rất riêng.

